



สรุปข่าวเศรษฐกิจ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

เงินบาทแข็ง รอบ51เดือน ตื้นคก.สหรัฐ

นักลงทุนตื่นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ หั่นชบตลาดไทยอีกครั้ง กสิกรไทย คาด บาทแข็งสุด 30.80 บาท ในช่วง มี.ค.-เม.ย.นี้

นายกอบสิทธิ์ ศิลปชัย ผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า เงินบาทเมื่อวันที่ 15 ก.พ. กลับมาเคลื่อนไหวแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง โดยแข็งค่าแตะระดับสูงสุดในรอบ 51 เดือน อยู่ที่ 31.24 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ทั้งกังวลปัญหาการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐ และคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจขึ้นดอกเบี้ย 2-3 ครั้งในปีนี้ ทำให้นักลงทุนเทขายดอลลาร์และเลือกเข้ามาลงทุนในตลาดอื่น

ที่มา : โฟสต์ทูเดย์

SCBซื้ออีอีซีหุ้น3อุตสาหกรรมรุ่ง แนะแรงงานปรับตัวรับเทรนด์โรบอต

EIC SCB ประเมินภาพรวม EEC ช่วยปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ-ดึงเงินลงทุนต่างชาติเข้าไทย พร้อมเป็นโอกาสให้อีกหลายอุตสาหกรรมเกิดและ 3 กลุ่มหลัก "ซ่อมบำรุงอากาศยาน-IoT-หุ่นยนต์" ขณะที่แรงงานใน 3 กลุ่ม อุตสาหกรรมกว่า 6.5 แสน เสี่ยงตกงานจากการเข้ามาของโรบอตแนะปรับตัวเพิ่มทักษะในกลุ่มงานที่มีดีมานด์เพิ่ม

ที่มา : ผู้จัดการฯ

คาดปีนี้มนุษย์เงินเดือน ขอคืนภาษี4หมื่นล้านบาท.

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2560 ซึ่งเปิดให้ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 นั้นมีมายื่นเพียงแค่มากกว่า 1 ล้านราย คิดเป็น 10% จากจำนวนผู้เสียภาษีต้องยื่นแบบทั้งหมด 11 ล้านราย ถือว่าน้อยกว่าทุกปี เพราะปีนี้คนที่ยื่น ภาษีส่วนใหญ่จะรอใบเสร็จรับเงินจากบริษัทประกัน เพื่อนำมาลดหย่อนภาษี หลังจาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้นำประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันภัยที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

ที่มา : มติชน

รพท.ไฟเขียวจัดคิวออนไลน์

เปิดทางธสน.อบรมเอสเอ็มอีรับมือความเสี่ยงค่าเงินผันผวนจ่ายให้3หมื่นบาท/ราย

รพท.ไฟเขียวเอ็กซิมแบงก์ ทำโครงการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของเอสเอ็มอีทางออนไลน์ได้ ผู้อบรมจะได้รับเงินทดลอง 3 หมื่น

นายพิศิษฐ์ เสรวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ เอ็กซิมแบงก์ เปิดเผยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) อนุมัติให้ธนาคารจัดทำ "โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs" ผ่านระบบออนไลน์ได้ อาทิในรูปแบบวิดีโอ คลิป ภาพและเสียง ซึ่งเป็นการให้ความรู้ป้องกัน ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่รัฐบาล นำมาใช้ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ส่งออก เพื่อรับมือความผันผวนของค่าเงินบาท

ที่มา : โฟสต์ทูเดย์